

ประจำวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560

มีผลแล้ว! คลังออกกฎกระทรวงลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายค่าซื้อข้าวเหลือ 0.5% จากเดิม 0.7%

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ได้ลงประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 328 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้ ลงนามโดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2560 โดยเนื้อหาสาระเป็นการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าซื้อข้าวเหลือ 0.5% จากเดิม 0.75% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2560 ที่ได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงเรื่องนี้ เนื่องจากมองว่า ระบบการค้าข้าวปัจจุบัน ประกอบด้วย กระบวนการผลิต การแปรรูป และการจำหน่าย โดยมีเกษตรกรเป็นหน่วยผลิตต้นน้ำ ผลิตในรูปของข้าวเปลือกแล้วขายให้โรงสี พ่อค้าข้าวเปลือก ตัวแทน/นายหน้า (หยง) และสถาบันเกษตรกรหรือสถาบันของรัฐบาล

ซึ่งข้าวเปลือกที่เกษตรกรขาย โรงสีจะทำการแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อส่งออกเองโดยตรง ขายให้หยง โดยหยงจะขายต่อให้กับผู้ส่งออก และขายให้ผู้ค้าส่ง โดยผู้ค้าส่งจะบรรจุเป็นข้าวถุงขายให้ผู้ค้าปลีก ระบบการค้าข้าวมีผู้ประกอบการทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาในหลายขั้นตอน แต่ข้อกำหนดกำหนดให้เฉพาะนิติบุคคลผู้ซื้อข้าวที่เป็นผู้ส่งออกมีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้ที่จ่ายให้กับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่เป็นผู้ขายเท่านั้น ส่งผลให้ข้อมูลการบริหารจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากผู้ประกอบการค้าข้าวไม่ครบถ้วน

ดังนั้น ครม.จึงเห็นควรปรับลดการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสินค้าเกษตรประเภทข้าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและระบบของการค้าข้าวในปัจจุบันที่มีกระบวนการและมีผู้เกี่ยวข้องหลายขั้นตอน และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้ที่มีการปรับลดอัตรารอง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นักวิชาการชี้ราคาข้าวทรงตัว เหตุสต็อกข้าวโลกพุ่ง

จากรายงานของกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.-มี.ค.) มีปริมาณรวม 2,693,622 ตัน มูลค่า 40,260 ล้านบาท หรือ 1,146 ดอลลาร์ โดยปริมาณส่งออกลดลง 5.6% ขณะที่มูลค่าส่งออกลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า รัฐบาลจะระบายนสต็อกหมดภายใน 1-2 เดือนนี้ แต่ข้าวดังกล่าวยังไม่ได้หายไปจากประเทศ เพียงแค่เปลี่ยนมือจากความรับผิดชอบของรัฐบาลไปสู่มือเอกชน และยังมีผลต่อราคาข้าวในประเทศเช่นเดิม

นอกจากนี้ แม้ความต้องการของตลาดข้าวของโลกจะยังขยายตัว แต่อยู่ในอัตราที่ต่ำมาก เพียง 1-2% เท่านั้น ในขณะที่อัตราการบริโภคต่อคนมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะจีนที่เป็นตลาดใหญ่ ผู้บริโภคหันไปกินโปรตีน ผักมากขึ้น การบริโภคข้าวที่ขยายตัวในตลาดจีนจะเป็นกลุ่มข้าวเมล็ดสั้นเหมือนข้าวญี่ปุ่น ข้าวคุณภาพมากขึ้น รวมทั้ง

สต็อกข้าวของโลกยังสูงกว่า 100 ล้านตัน ปริมาณข้าวจากกลุ่มผู้ผลิตใหม่ เช่น เมียนมา กัมพูชา ออกสู่ตลาดมากขึ้น และข้าวของอินเดียยังมีการสำรองไว้เป็นอันดับ 1 ของโลก

“ผลผลิตข้าวของโลกยังมากกว่าความต้องการ จากแต่ละปีการค้าในตลาดโลกมีประมาณ 40 ล้านตัน”

ดังนั้น ในภาพรวมของราคาข้าวไทยใน 1-2 ปีนี้จะยังไม่ดีขึ้นไปกว่าปัจจุบันที่ราคาข้าวขาว 15% ยังอยู่ที่ตันละ 370 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,500-8,000 บาทต่อตันข้าวเปลือก ส่วนข้าวหอมมะลิของไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มข้าวคุณภาพ ปัจจุบันคุณภาพดังกล่าวค่อยๆ ปรับตัวลดลง จากที่มีความนุ่มและหอม เหลือเพียงความนุ่มอย่างเดียว ความหอมที่หายไปทำให้ตลาดโลกจัดให้ข้าวหอมดอกมะลิของไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับข้าวหอมเวียดนามที่มีราคาตันละ 700 ดอลลาร์ หรือประมาณ 10,000 บาทต่อตันข้าวเปลือก ลดลงจากที่ไทยเคยขายได้ ตันละ 1,000 ดอลลาร์

“ผลที่จะตามมาคือชาวนาอีสานจะจนลง เพราะแม้ตลาดข้าวหอมจะขยายตัวมากขึ้น ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่มูลค่าการส่งออกไม่ได้สูงขึ้นเลย มีเพียงข้าวเหนียวที่มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นแต่ตลาดข้าวเหนียวไม่ได้ขยายตัวตาม ยกเว้นการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที่ยังคงความหอมได้ ราคาอยู่ในระดับ 1,000 ดอลลาร์”

นายสมพร กล่าวว่า ความหอมที่หายไป เกิดจากหลายปัจจัย เริ่มตั้งแต่พันธุ์ข้าวไม่บริสุทธิ์ จากการทำนาที่ขาดการดูแลอย่างใกล้ชิด ใช้เครื่องเกี่ยวขนาดแทนการเกี่ยวด้วยแรงคน ส่งผลให้ข้าวมีความชื้นสูงต้องเข้าเครื่องอบลดความชื้นในขั้นตอนนี้ความหอมจะหายไป การปลูกข้าวนิยมใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเกินความจำเป็น ซึ่งมีผลต่อความหอมของข้าวหายไปเช่นกัน ทั้งหมดนี้เกิดจากการละเลยไม่ใส่ใจของรัฐบาล ยิ่งเร่งผลิตมากเพื่อการค้าจะทำให้ไม่สามารถรักษาคุณภาพข้าวเอาไว้ได้

ที่มา คมชัดลึก

พณ.เผยส่งออกข้าวขยายตัวต่อเนื่องแตะ 3.87 ล้านตัน

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการส่งออกข้าวล่าสุดวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 26 เมษายน ว่า ไทยสามารถส่งออกได้แล้ว 3.87 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นมูลค่า 56,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.76 โดยการส่งออกข้าวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากราคาข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดได้ และประเทศผู้ซื้อมั่นใจในคุณภาพของข้าวไทยมากขึ้น โดยแนวโน้มราคาข้าวไทยในขณะนี้เห็นว่าค่อนข้างสดใสเนื่องจากการผลิตข้าวของไทยมีการดูแลไม่ให้มีผลผลิตส่วนเกินมากจนเกินไป และในส่วนของ การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี นั้น ยังคงมีหลายประเทศให้ความสนใจข้าวไทย ทั้ง จีน, ศรีลังกา และ โมซัมบิก โดยจีนยังอยู่ในระหว่างการเซ็นสัญญาตาม MOU เดิมและจะเร่งส่งมอบให้เร็วที่สุด

ที่มา INN News

ได้เฮ! ส่งออกข้าวไทยกระเตื้อง ตะวันออกกลางเพิ่มนำเข้าเตรียมสต็อกเดือนรอมฎอน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยเดือนมีนาคม 2560 มีปริมาณ 955,447 ตัน เพิ่มขึ้น 4.4% เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ลดลง 3.6% เทียบเดือนมีนาคม 2559 โดยมีมูลค่าส่งออก 14,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% จากเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ แต่ลดลง 6.6% เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน ซึ่งตลาดหลักคือประเทศแถบเอเชีย จีน และแอฟริกา ทำให้ไตรมาสแรกปี 2560 ส่งออกปริมาณรวม 2,693,622 ตัน ลดลง 5.6% มูลค่า 40,260 ล้านบาท ลดลง 8.6% เมื่อเทียบไตรมาสแรกปี 2559 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2,851,917 ตัน มูลค่า 44,049 ล้านบาท

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวว่า สำหรับเดือนเมษายนนี้ สมาคมฯ คาดว่าส่งออกจะมีปริมาณ 800,000-900,000 ตัน เนื่องจากอยู่ในช่วงส่งมอบข้าวขาวทั้งข้าวใหม่และข้าวเก่าให้กับผู้ซื้อในแถบเอเชียและแอฟริกาต่อเนื่อง ขณะที่ข้าวนี้ส่งไปประเทศในแถบแอฟริกา และข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งไปสหรัฐอเมริกาและ ฮองกง ประกอบกับตลาดในตะวันออกกลาง มีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมไว้ก่อนเข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอนในปลายเดือนพฤษภาคมนี้

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวช่วงนี้ ราคาข้าวของไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางค่าเงินบาท ประกอบกับอุปทานข้าวในประเทศมีปริมาณจำกัด ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.riceonline.com ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 ระบุ ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) อินเดีย 390 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และปากีสถาน 400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวไทยที่ประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 ข้าวขาว 5% ราคา 387 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี)

ที่มา มติชนออนไลน์

'รมว.พาณิชย์' ถก 4 สมาคมผู้นำข้าวของฮองกง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับ 4 สมาคมผู้นำข้าวของฮองกง เพื่อขอให้นำเข้าข้าวจากไทยเพิ่ม โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ รวมไปถึงข้าวคุณภาพสูง และข้าวชนิดพิเศษสำหรับตลาดเฉพาะ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวสังหยด และข้าวอินทรีย์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมสำหรับผู้มีรายได้สูง และกลุ่มคนรักสุขภาพในฮองกง โดยในปี 60 ประเทศไทยเองส่งออกข้าวรวมทุกประเภทมายังฮองกงประมาณปีละ 300,000 ตัน มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 68% และคาดว่า ทั้งปีจะมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นจนทะลุเป้าหมายอยู่ที่ 70% แน่แน่นอน

"ในอดีตประเทศไทยเคยส่งออกข้าวมายังฮองกงเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากถึง 90% เมื่อช่วงก่อนมีโครงการรับจำนำข้าว แต่หลังจากนั้นก็ถูกแย่งไปเหลือแค่ 40% พอมาในช่วง 2-3 ปีมานี้ รัฐบาลก็ได้มีการเจรจากับผู้นำเข้าข้าว จนทำให้ส่วนแบ่งกลับมาเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนนี้มีส่วนแบ่งตลาดแล้ว 68% และการมาคุยครั้งนี้ ยังได้มาทำความเข้าใจกับผู้ค้าข้าวว่า ข้าวหอมมะลิของไทยตอนนี้ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานใหม่ที่ดียิ่งขึ้น จึงอยากให้ผู้ค้าข้าวไม่ต้องกังวล และจะมีการกำหนดชื่อเรียกออกมาให้ไม่เกิดความสับสน พร้อมกับหาทางส่งเสริมการขายข้าวผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซมากขึ้น"

ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ส่งออกข้าวของไทยก็มีความพร้อมส่งออกข้าว จึงอยากให้ฮองกงช่วยนำเข้าข้าวเพิ่มมากขึ้น ส่วนใครมีความต้องการเรื่องอะไรก็ขอให้บอก และอยากให้รู้ว่า การนำเข้าข้าวจากไทยนั้น นอกจากจะได้ข้าวคุณภาพดีไม่เหมือนที่อื่นแล้ว ยังช่วยเหลือชาวนาของประเทศไทยได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาชาวนาไทยน่าสงสารเพราะเป็นกลุ่มคนที่รายได้ที่รัฐบาลกำลังเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ส่วนกรณีของข้าวไทยที่ถูกอ้างว่า มีคุณภาพไม่ดีจนราคาตกนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะข้าวของไทยคุณภาพดีมาก แต่ที่ผ่านมาราคาตกไปเพราะการทำนโยบายบางอย่างจนทำให้ข้าวราคาตกไปช่วงหนึ่งเท่านั้น

สำหรับสถานการณ์การค้าข้าวไทยกับฮองกงนั้นในปี 59 ฮองกงนำเข้าข้าวจากไทย ปริมาณ 197,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.09% ส่วนปี 60 (ม.ค.-ก.พ.) ฮองกงนำเข้าข้าวจากไทย 35,528 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อน 5.16% โดยไทยสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดในฮองกงได้ 68% ซึ่งปัจจุบันฮองกงเองถือเป็นตลาดการค้าข้าวคุณภาพดีที่สำคัญของไทย โดยกรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยังได้ร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้าวไทยเชิงรุก เพื่อรักษาและขยายส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามยังได้หารือกับบริษัท 759 ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำร้านสะดวกซื้อของฮ่องกงกว่า 200 สาขา ช่วยนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับข้าวของไทยมาขายในร้าน เช่น ข้าวหุงสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยวที่ทำจากข้าวและมันสำปะหลัง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากไทย ทั้งซิงผง ผลไม้อบแห้ง กาแฟ และน้ำมันรำข้าว ซึ่งจากนี้ไปจะมีการหารือกันกับผู้ผลิตโดยตรง

นอกจากนี้ยังหารือกับบริษัทฮ้อปเซน เพื่อขอให้นำเข้าผัก และผลไม้จากประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าตัว จากเดิมที่มีมูลค่าการนำเข้ารวมปีละ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในเวลา 2 ปี ซึ่งจากการหารือเอกชนเองก็สนใจที่จะนำเข้าผลไม้เพิ่ม โดยเฉพาะทุเรียนแต่ก็ฝากให้ประเทศไทยช่วยดูแลปัญหาของทุเรียนอ่อน พร้อมทั้งนี้ยังต้องการนำเข้าผลไม้อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ชมพู มังคุด กล้วย และผักต่างๆ ซึ่งถ้าสามารถนำมาขายให้กับเอกชนได้ เชื่อว่าจะเป็นผลดี เพราะประเทศจีนจะนิยมซื้อสินค้าจากฮ่องกง เพราะมองว่าเป็นสินค้าคุณภาพดี

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เอกชนแห่ประมูลข้าวเสื่อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

นายเกียรติ รัชโน รองกรรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมยื่นซองประมูลข้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 1.03 ล้านตัน จำนวน 21 ราย จากการเปิดซองประมูลเบื้องต้นพบว่าจากข้าว 157 คลัง 34 จังหวัด มีผู้เสนอซื้อครบทุกคลัง กิโลกรัมละ 2-3 บาท ทำให้มูลค่าการประมูลครั้งนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท โดยภาคเอกชนที่เสนอซื้อส่วนใหญ่วันนี้เป็นบริษัทผู้ผลิตเอทานอล, เซลล์เยลลิงชีวภาพ, กระแสไฟฟ้าและไบโอดีเซล

อย่างไรก็ตาม จากการเสนอซื้อวันนี้จะต้องนำข้อมูลทั้งหมดเสนอคณะกรรมการระบายข้าวและผ่านคณะกรรมการระบายข้าวเบื้องต้นระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ เพื่อพิจารณาผู้ชนะการประมูลก่อนนำเสนอให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณานอนุมัติขายต่อไป โดยข้าวที่นำออกมาเปิดประมูลครั้งนี้เป็นข้าวที่มีอายุการเก็บรักษาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เป็นข้าวที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน ผิดไปจากมาตรฐาน ผิดชนิดข้าว ที่ไม่สามารถนำไปปรับปรุงเพื่อมาบริโภคได้ทั้งคนและสัตว์

สำหรับการเปิดประมูลข้าวในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 4 ล้านตันนั้น กลุ่มแรกเป็นข้าวเพื่อการบริโภค 1.72 ล้านตัน จะเปิดประมูลเดือนพฤษภาคม และกลุ่ม 2 เป็นข้าวที่ไม่ใช่การบริโภคของคน 2.15 ล้านตัน จะเปิดประมูลเดือนมิถุนายน และน่าจะสามารถระบายได้ทั้งหมดภายในปีนี้อย่างแน่นอน

ส่วนการส่งออกข้าว ล่าสุดวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 26 เมษายน สามารถส่งออกได้แล้ว 3.87 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 56,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.76 โดยการส่งออกข้าวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากราคาข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดได้และประเทศผู้ซื้อมั่นใจคุณภาพข้าวไทยมากขึ้น โดยแนวโน้มราคาข้าวไทยขณะนี้เห็นว่าค่อนข้างสดใส เนื่องจากการผลิตข้าวของไทยมีการดูแลไม่ให้มีผลผลิตส่วนเกินมากเกินไป โดยปีนี้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกมีแนวโน้มดี แยกเป็นข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยอยู่ที่ 387 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ข้าวหอมมะลิเฉลี่ยอยู่ที่ 670 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) นั้น ยังคงมีหลายประเทศให้ความสนใจเข้าไทย ทั้งจีน ศรีลังกา และโมซัมบิก โดยจีนยังอยู่ระหว่างการเซ็นสัญญาตาม MOU เดิมและจะเร่งส่งมอบให้เร็วที่สุด

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

XXX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศมีไม่มากนัก โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้คาดว่าเวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.86 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (Ministry of Agriculture and Rural Development; MARĐ) รายงานว่าระหว่างวันที่ 1 มกราคม -15 มีนาคม 2560 เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมประมาณ 18.75 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยในช่วงเมษายน-พฤศจิกายน 2560 พื้นที่ทางภาคเหนือของเวียดนามเพาะปลูกข้าวรวมประมาณ 6.87 ล้านไร่ คิดเป็น 36.6% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 พื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคใต้มีประมาณ 11.87 ล้านไร่ คิดเป็น 63.4% เพิ่มขึ้น 0.1% ในช่วงเวลาเดียวกัน เวียดนามมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวในช่วงพฤศจิกายน 2559-เมษายน 2560 ประมาณ 6.25 ล้านไร่ ลดลง 9.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559

ด้านสถานการณ์ราคาข้าว นั้น ราคาขายส่งข้าวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรมีราคาประมาณ 0.225 เหรียญสหรัฐ ต่อกิโลกรัม ลดลง 4.7% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาหน้าคลังสินค้า ข้าวขาวมีราคา 0.354 เหรียญสหรัฐ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 6.6% ข้าวหอมมะลิ (Jasmine) 5% มีราคา 0.436 เหรียญสหรัฐ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 2.1% ข้าวหอม (Fragrance) มีราคา 0.471 เหรียญสหรัฐ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 8.1% ข้าวหอมพันธุ์ KDM (Kow Dak Mali) มีราคา 0.511 เหรียญสหรัฐ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 5.5%

ในช่วงเวลาเดียวกัน ราคาขายปลีกของข้าวเปลือกที่วางขายในตลาดมีราคา 0.251 เหรียญสหรัฐ ต่อกิโลกรัม ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ข้าวขาวมีราคา 0.474 เหรียญสหรัฐ ต่อกิโลกรัม เท่ากับราคาของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ข้าวหอมมะลิ (Jasmine) 0.606 เหรียญสหรัฐ ต่อกิโลกรัม เท่ากับราคาของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ข้าวหอม (Fragrance) ราคา 0.661 เหรียญสหรัฐ ต่อกิโลกรัม ลดลง 6.3% และข้าวหอมพันธุ์ KDM (Kow Dak Mali) มีราคา 0.661 เหรียญสหรัฐ ต่อกิโลกรัม เท่ากับราคาของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานว่า ในช่วง 3 เดือนแรกปี 2560 เวียดนามส่งออกข้าวได้ปริมาณรวม 1.3 ล้านตัน ลดลง 18.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยมีมูลค่าการส่งออก (ราคา FOB) รวม 566 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 17.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญ 5 อันดับแรกของเวียดนามในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2560 ได้แก่ จีน (สัดส่วน 35.9%) ฟิลิปปินส์ (24.8%) โกตดิวัวร์ (5.5%) มาเลเซีย (3.7%) และกานา (3.1%)

ตามรายงานของสถาบันวิจัยการบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนกลางของเวียดนาม (Central Institute for Economic Research: CIEM) แสดงให้เห็นว่า การผูกขาดในการส่งออกข้าวของสมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food Association: VFA) โดยการกำหนดราคาขั้นต่ำของข้าวและการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกข้าวรายอื่นๆ นอกจากนี้ หลังจากบริษัทส่งออกข้าวลงนามสัญญาซื้อขายข้าวแล้ว ยังต้องรายงานให้แก่ VFA ทราบภายใน 3 วันทำการด้วย

ดร. Dang Quang Vinh ผู้จัดทำรายงานฯ เปิดเผยว่า ข้อกำหนดหลายข้อในคำตัดสินเลขที่ 109/2010/ND-CP เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกข้าวของเวียดนามในการเข้าสู่ตลาดโลก อาทิ ผู้ส่งออกข้าวต้องมีคลังเก็บข้าวที่มีความจุขั้นต่ำ 5,000 ตัน จำนวน 1 แห่ง โรงสีข้าวมีกำลัง 10 ตันต่อชั่วโมง จำนวน 1 โรง และต้องส่งออกข้าวไปต่างประเทศในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน นอกจากนี้ เอกสารเลขที่ 1101/TTg-KTTH กำหนดจำนวนผู้ประกอบการที่อนุญาตให้ส่งออกข้าวได้ไม่เกิน 150 ราย ผู้ส่งออกข้าวจะถูกยึดใบอนุญาตการส่งออก หากภายใน 2 ปีมีปริมาณการส่งออกไปต่างประเทศต่ำกว่า 10,000 ตันต่อปี และบริษัทที่มีพื้นที่เพาะปลูกแบบร่วมมือกับเกษตรกรหรือรับซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรงจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังจำกัดจำนวนบริษัทค้าข้าวที่ไม่มีความร่วมมือกับเกษตรกร ทั้งนี้ ในระยะยาว บริษัทส่งออกข้าวต้องพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกของตนเองโดยร่วมมือกับหรือรับซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรง

ทั้งนี้ นาย Nguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้กล่าวในงานประชุมหารือแนวทางพัฒนาการค้าข้าวในจังหวัด An Giang ว่า ต้องแก้ไขคำตัดสินเลขที่ 109/2010/ND-CP โดย ไม่ควรใส่กฎระเบียบที่ซับซ้อนในการส่งออกข้าว ควรยกเลิกการจำกัดจำนวนบริษัทส่งออกข้าว และยกเลิกหน้าที่อำนาจของ VFA ในการกำหนดราคาขั้นต่ำของข้าวและการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าว

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์, *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

กัมพูชา

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) แจ้งว่าทางการจีนได้ตกลงที่จะเพิ่มจำนวนผู้ส่งออกข้าวของกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งข้าวไปยังจีนได้เพิ่มอีก 8 บริษัท รวมเป็น 34 ราย ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรได้ยื่นเรื่องไปยังทางการจีนเพื่อขอให้มีการอนุญาตให้ผู้ส่งออกข้าวของกัมพูชาสามารถส่งออกข้าวไปยังตลาดจีนได้มากขึ้น ซึ่งผู้ส่งออกรายใหม่ที่ได้รับอนุญาตทั้ง 8 รายนี้ไม่มีโรงสีของตัวเอง โดยบริษัทเหล่านี้จะต้องทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการ 26 รายที่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้เพื่อให้สามารถส่งออกข้าวไปจีนได้

นาย Hean Vanhan ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรกล่าวว่าทั้ง 8 บริษัท ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสองประการก่อนที่จะดำเนินการต่อไป โดยจะต้องแนบใบคำขอพร้อมทั้งสัญญาซื้อขายของตนเองหรือเอกสารการส่งออกที่เกี่ยวข้องจากโรงงานแปรรูปข้าวที่ได้รับการอนุญาตจากทางการจีนจำนวน 26 ราย และต้องแสดงให้เห็นว่าปริมาณและการบรรจุหีบห่อสินค้าสอดคล้องกับรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งออก โดยทุกบริษัทจะต้องเก็บข้าวไว้ในคลังสินค้าหรือโรงสีข้าวก่อนที่จะได้รับการอนุมัติสำหรับข้าวที่จะส่งออก

เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ทางการจีนได้ขอให้กัมพูชาดำเนินการตรวจสอบประเมินผู้ส่งออกข้าวเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทเหล่านี้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายสุขอนามัยของจีนได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจีนยังไม่มั่นใจในผู้ส่งออกข้าวจำนวน 71 รายที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ คณะผู้แทนจากหน่วยงาน AQSIQ ของจีนได้เดินทางเยือนกัมพูชาและได้ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบการจำนวน 28 รายจากทั้งหมด 71 รายที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทางการจีนได้ประกาศให้ผู้ประกอบการ 26 รายจาก 28 รายผ่านการตรวจสอบและได้รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวไปยังจีนและเริ่มส่งออกข้าวไปยังจีนได้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

นายพู ปุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาคารข้าว (กัมพูชา) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ จำนวน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทของรัฐบาล (RDB) ซึ่งได้ลงสัญญาร่วมกับบริษัท

3 แห่ง เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อลงทุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือและการสร้างโกดังเก็บข้าวขนาดใหญ่ สามารถจุข้าวได้ปริมาณ 2 แสนตัน ในจังหวัดพระตะบอง

ทั้งนี้ โรงงานดังกล่าวเตรียมก่อสร้างโรงสีข้าวโดยสามารถสีข้าวได้ 3,000 ตันต่อวัน ซึ่งได้ลงนามก่อสร้างร่วมกับบริษัท NGY ของประเทศกัมพูชา เพื่อร่วมกันซื้อเครื่องจักรเทคโนโลยีจากบริษัท Agrosun จากไต้หวัน และบริษัท International Rice Engineering จากไทย จากการเปิดเผยของธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท การก่อสร้างโรงงานธนาคารข้าวแห่งนี้จะเกิดขึ้นในไม่ช้าซึ่งพื้นที่ฉางข้าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ ขณะที่โรงสีข้าวจะทำงานเต็มประสิทธิภาพภายในปี 2560 ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจะช่วยรักษาผลประโยชน์ให้แก่เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่พระตะบอง จังหวัดโพธิสัตว์ และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งนายฟูได้ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณที่ระบุไว้ในการลงทุนดังกล่าว

ด้านนายชาว ทัจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท กล่าวว่า เงินกู้จำนวน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีอัตราดอกเบี้ยที่ 5% โดยมีระยะเวลาชำระคืน 10 ปี รั่วระยะเวลาผ่อนผัน 2 ปี ซึ่งโครงการนี้ช่วยสร้างความปลอดภัยในการสั่งซื้อข้าว และความมั่นคงของภาคส่วนการผลิตข้าว ซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บข้าวสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัด ที่มีการผลิตข้าวรวมกันถึงวันละ 10,000 ตัน ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

ที่มา โพสต์ทูเดย์ *Oryza.com* และ *www.mekongoryza.com*

เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation; MRF) คาดว่าในปีงบประมาณ 2017/18 (เมษายน-มีนาคม) เมียนมาร์จะมีรายได้จากการส่งออกข้าวประมาณ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2012/13 มาจนถึงปีงบประมาณ 2016/17 เมียนมาร์ส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากในปี 2012/13 ที่ส่งออกได้ประมาณ 1.2 ล้านตัน เพิ่มมาเป็น 1.7 ล้านตันในปี 2016/17

นาย Ye Min Aung เลขาธิการของสหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ ระบุว่า เป้าหมายการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการที่เมียนมาร์มีอุปทานข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่น ประเทศศรีลังกา และจีน และยังได้มองไปจนถึงปี 2022 ว่ามูลค่าส่งออกข้าวจะสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา *Oryza.com* และ *www.mekongoryza.com*

ฟิลิปปินส์

รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ตัดสินใจที่จะเลื่อนแผนการนำเข้าข้าวจำนวน 250,000 ตันออกไปอย่างเป็นทางการแล้ว แม้ว่าจะมีการเรียกร้องจากสำนักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ที่ควรให้ความสำคัญกับการซื้อจากต่างประเทศ ก่อนหน้านี้นาย Jason Aquino ผู้บริหารของ NFA ได้ผลักดันให้มีการนำเข้าข้าวจำนวน 250,000 ตันจากต่างประเทศผ่านการซื้อขายในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลถึงแม้จะมีการคาดการณ์ผลผลิตข้าวในประเทศจะเพิ่มขึ้นในปี

ในระหว่างการประชุมสภา NFA (the NFA Council) เมื่อสัปดาห์ก่อนสมาชิกสภาได้ตัดสินใจที่จะไม่อนุมัติข้อเสนอของ NFA เพื่อนำเข้าข้าวผ่านรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งนาย Diwa Guinigundo รองผู้ว่าการ Bangko Central Pilipinas (BSP) เตือนว่าการนำเข้าข้าวผ่านรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลอาจทำให้ NFA มีภาระ

หนี้สินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ภายใต้กฎหมาย NFA มีหน้าที่ในการรับซื้อผลผลิตของชาวนาในท้องถิ่นเพื่อเก็บสต็อกไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ประธานาธิบดี Duterte ได้สั่งให้ NFA จัดลำดับความสำคัญของการซื้อข้าวจากเกษตรกรในท้องถิ่นเป็นลำดับแรกก่อนที่จะใช้วิธีนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ แต่หน่วยงาน NFA ยังคงยืนยันว่า NFA ไม่สามารถซื้อข้าวจากเกษตรกรได้เพิ่มขึ้นเพราะได้รับผลกระทบจากราคาข้าวในประเทศที่สูงขึ้น

จากการตรวจสอบในตลาดของ NFA แสดงให้เห็นว่าพ่อค้าในประเทศรับซื้อข้าวเปลือกในราคาเฉลี่ยที่ 18-20 เปโซต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาข้าวที่รัฐบาลรับซื้ออยู่ที่ 17 เปโซต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ NFA มีเป้าหมายที่จะจัดหาข้าวจำนวนประมาณ 4.6 ล้านถุงหรือประมาณ 230,000 ตัน จากชาวนาทั่วประเทศไปจนถึงสิ้นปีเพื่อเพิ่มสต็อก ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสแรก NFA ได้ซื้อข้าวไปแล้วประมาณ 21% ของเป้าหมายการจัดซื้อในปี พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ หน่วยงาน NFA ได้รับการมอบหมายให้เก็บรักษาสต็อกข้าวเพื่อความมั่นคงด้านอาหารไว้อย่างน้อย 15 วัน และกำหนดให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลที่อุปทานข้าวในประเทศจะลดต่ำลง (the lean season) NFA จะต้องมียุสต็อกข้าว (buffer stock) อย่างน้อย 30 วันเพื่อสำรองไว้ใช้สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและใช้ในภาวะฉุกเฉิน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงขยับตัวสูงขึ้นจากการที่ค่าเงินรูปียังคงแข็งค่าขึ้นประกอบกับราคาข้าวเปลือกในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง จึงทำให้ในช่วงนี้ความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดน้อยลง สวนทางกับราคาข้าวที่ขยับสูงขึ้นประมาณ 3 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยขยับขึ้น 5% ราคาอยู่ที่ 387-392 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 384-389 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นไปแล้วประมาณ 6% ซึ่งใกล้เคียงระดับสูงสุดในรอบ 21 เดือน ขณะที่อุปทานข้าวในประเทศเริ่มลดลง เพราะผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter crop) มีปริมาณน้อยกว่าที่คาดไว้

หน่วยงานด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร หรือ APEDA (Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority, Ministry of Commerce & Industry, Govt. Of India) รายงานว่า ในปี 2016/17 (เมษายน 2559-มีนาคม 2560) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 10.813 ล้านตัน (แบ่งเป็นข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 6.814 ล้านตัน และข้าวบาสมาดิจำนวน 3.999 ล้านตัน) เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.51 ล้านตัน ในปี 2015/16 (แบ่งเป็นข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 6.464 ล้านตัน และข้าวบาสมาดิจำนวน 4.046 ล้านตัน)

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งเป็นเดือนที่ 9 ของปีงบประมาณ 2016/17 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าว 271,282 ตัน ลดลงประมาณ 23.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 355,633 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา และลดลง 34.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 415,905 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยในเดือนมีนาคม 2560 ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่

ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 225,537 ตัน ลดลง 43.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 398,493 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 45,745 ตัน เพิ่มขึ้น 162.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 17,412 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ในช่วง 9 เดือนแรก (กรกฎาคม 2559-มีนาคม 2560) ของปีงบประมาณ 2016/17 ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 2,684,622 ตัน มูลค่า 1,170.671 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 14.52% และมูลค่าลดลง 14.93% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,140,788 ตัน มูลค่า 1,376.148 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยในช่วง 9 เดือนแรก ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 2,356,792 ตัน ลดลง 15.82% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,799,673 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 327,830 ตัน ลดลง 3.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 341,115 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2015/16 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,262,216 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 503,037 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,759,179 ตัน) เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,861,406 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 523,450 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,337,956 ตัน) ในปีงบประมาณ 2014/15 ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 455.249 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,405 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับมูลค่า 2,035 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 601.268 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,433 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศชะลอ

ที่มา *Oryza.com*

อิหร่าน

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากบริษัทค้าข้าวนานาชาติว่าหน่วยงาน GTC (Government Trading Corporation) ของอิหร่านและบริษัทเอกชนของอิหร่านได้ตกลงซื้อข้าวจากประเทศไทยจำนวนประมาณ 120,000-160,000 ตัน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม อิหร่านได้จัดการประมูลซื้อข้าวและได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งสำนักข่าว Reuters รายงานว่า หน่วยงาน GTC ได้ตกลงซื้อข้าวหอมมะลิชั้น 1 (Hom Mali grade A) จากไทยจำนวน 40,000 ตัน ในราคา 600 ยูโรต่อตัน (ประมาณ 645.54 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 15 พฤษภาคมศกนี้

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานี้ EU นำเข้าข้าว 758,401 ตัน ลดลงประมาณ 5.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 806,167 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 56,990 ตัน ลดลงประมาณ 6.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 61,011 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 701,411 ตัน ลดลงประมาณ 5.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 745,156 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 เมษายน 2560 (ข้อมูลล่าสุด) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว

25,058 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 154,568 ตัน ฝรั่งเศส 131,072 ตัน เนเธอร์แลนด์ 99,790 ตัน เยอรมนี 57,201 ตัน โปแลนด์ 56,922 ตัน อิตาลี 56,744 ตัน โปรตุเกส 42,727 ตัน เบลเยียม 34,295 ตัน สเปน 28,264 ตัน สาธารณรัฐเชค 23,498 ตัน สวีเดน 18,419 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน 2558-สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-25 เมษายน 2560 มีการส่งออก 178,370 ตัน เพิ่มขึ้น 21.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 146,371 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 150,468 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 23.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 122,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 27,902 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 24,371 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ใน สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 เมษายน 2560 (ข้อมูลล่าสุด) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,845 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 77,307 ตัน กรีซ 33,876 ตัน สเปน 20,361 ตัน โปรตุเกส 19,418 ตัน บัลแกเรีย 13,794 ตัน สหราชอาณาจักร 4,205 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน 2558-31 สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*